

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi làm việc kiểm điểm công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp tỉnh

Ngày 22/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động khôi phục, phát triển sản xuất và phòng chống dịch của các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp tỉnh trong thời gian qua và bàn các giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện: Việt Yên, Yên Dũng; Công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh), Trưởng khung quản lý khu cách ly tập trung tại tòa nhà CT2 và CT3 thuộc Công ty Cổ phần Fuji (xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Sau khi nghe Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND huyện: Việt Yên, Yên Dũng và các đơn vị báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình:

Thời gian qua, dịch xuất hiện tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, bên ngoài cộng đồng; có tường hợp công dân bị nhiễm dịch từ tỉnh ngoài về, song cũng có nhiều ca không rõ nguồn lây. Đây là sự phức tạp làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong các doanh nghiệp và cộng đồng. Đối với dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã từng bước được khống chế; tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung tại tòa nhà CT2 và CT3 thuộc Công ty Cổ phần Fuji (xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cần phải có biện pháp quyết liệt để không chế.

II. Các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các KCN trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 508-TB/TU ngày 14/9/2021; Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 684-TB/TU ngày 19/11/2021 và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Trong đó khẩn trương tập trung ngay vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung kiểm tra, giám sát toàn diện công tác phòng, chống dịch trong các KCN tỉnh theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh. Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chi tiết nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra; đồng thời, thường xuyên giám sát (kể cả việc hướng dẫn) doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp:

a. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách, di biến động về lao động, báo cáo hàng tuần theo biểu mẫu thống nhất, đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin chi tiết của người lao động, nhất là thông tin về địa chỉ nơi ở hiện tại, nơi làm việc tại dây chuyền, xưởng, số điện thoại...; tổng hợp, cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời hiệu chỉnh, bổ sung phần mềm Quản lý và Truy vết COVID và cung cấp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố để thuận lợi trong truy vết.

b. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người lao động theo từng nhóm đối tượng, tương ứng với từng tình huống (*chưa có dịch hay có dịch*). Tổ chức xét nghiệm theo đúng kế hoạch và báo cáo kết quả xét nghiệm hàng ngày về Ban Quản lý các KCN và Tổ kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Khi xuất hiện trường hợp F0, doanh nghiệp hợp đồng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC) thực hiện việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc và tư vấn biện pháp phòng, chống dịch trong vòng ít nhất là 15 ngày để dập dịch được tốt nhất. Doanh nghiệp thanh toán phí xét nghiệm theo quy định;

- Chỉ đạo các doanh nghiệp có quy mô 10.000 lao động trở lên xem xét, hợp đồng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC) thực hiện xét nghiệm tầm soát định kỳ cho người lao động và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

3. Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì:

a. Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN xây dựng phương án bố trí khu cách ly tạm thời các đối tượng F0, F1; bố trí khu cách ly tập trung tự nguyện đối với các trường hợp F1 của doanh nghiệp (*tùy theo điều kiện của doanh nghiệp, chi phí do doanh nghiệp tự chi trả*). Trong đó, yêu cầu các doanh nghiệp phải bắt buộc phải bố trí khu cách ly tạm thời các đối tượng F0, F1 trong thời gian chờ các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

b. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan, UBND huyện Việt Yên và Yên Dũng kịp thời triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch trong Công ty; kiểm soát chặt chẽ những người đến/về từ vùng dịch, những đối tượng nguy cơ cao; đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo về xét nghiệm tầm soát định kỳ; nắm bắt việc quản lý, sử dụng lao động và triển khai các phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch... Phấn đấu **đến 25/11/2021** không chế hoàn toàn ổ dịch tại Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung).

c. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền đến doanh nghiệp, người lao động cài đặt ứng dụng PC-COVID, thực hiện quét mã QR, hoàn thành **trước ngày 25/11/2021**; lập danh sách người lao động chưa tiêm vắc

xin mũi 1, người chưa tiêm mũi 2 (đăng ký ngày tiêm mũi 2), người chống chỉ định tiêm vắc xin, gửi về Ban Quản lý các KCN để phối tổ chức tiêm vắc xin cho 100% người lao động (*trừ các trường hợp chống chỉ định tiêm*) hoàn thành **trước ngày 30/11/2021**.

Phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế tuyển dụng lao động mới; trong đó, đề ra điều kiện tuyển dụng kể từ ngày 01/12/2021, người lao động không có mã PC-COVID và chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 (*trừ các trường hợp chống chỉ định tiêm*) thì kiên quyết không tuyển dụng.

4. Đối với Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung): Trước mắt cho phép người lao động tại Tầng 3 Xưởng D2 đã được Công ty cho nghỉ làm và về nơi thường trú trước ngày 10/11/2021 đi làm trở lại (có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và giấy chứng nhận hoàn thành cách ly của địa phương). Không đưa quay trở lại làm việc đối với số công nhân đã vào lưu trú tại Khu ký túc xá của Công ty để sản xuất “3 cùng”. Yêu cầu Công ty phải cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch tại khu vực sản xuất, khu vực lưu trú, ăn uống, sinh hoạt, của người lao động... để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong sản xuất.

5. UBND huyện Việt Yên và Yên Dũng thực hiện tốt việc quản lý Khu cách ly tập trung CT2 và CT3 theo quy định. Ban Quản lý các KCN tỉnh đôn đốc Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) khẩn trương hoàn thiện lắp camera để giám sát việc thực hiện cách ly và đảm bảo hậu cần cho hai khu cách ly. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo nâng cấp tốc độ đường truyền Internet và phủ sóng Wifi đến tất cả các phòng của toà nhà CT2 và CT3. UBND huyện Việt Yên và Yên Dũng bố trí loa truyền thanh để đảm bảo thông tin kịp thời đến các đối tượng cách ly; Sở Y tế chỉ đạo, giám sát đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với suất ăn, nước uống và các thực phẩm khác phục vụ các khu cách ly.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, các CV;
- + Lưu: VT, TPKTTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quốc Khánh